

Hội thảo nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Thử nghiệm mô hình trồng nấm rơm dạng trụ tại huyện Châu Thành, An Giang năm 2019”

Ngày 10/9/2019, tại nhà Ông Dương Văn Tài, ngụ ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành đã tổ chức Hội thảo nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Thử nghiệm mô hình trồng nấm rơm dạng trụ tại huyện Châu Thành, An Giang năm 2019”, do KS. Nguyễn Thị Dàng chủ nhiệm nhiệm vụ, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành là đơn vị chủ trì, với sự tham gia của khoảng 40 đại biểu là đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Vĩnh Lợi và các bà con nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành đến tham dự.



Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả đạt được như sau:

- Đã xây dựng 02 mô hình nhà trồng nấm rơm dạng trồng kệ và nhà trồng dạng trụ, mỗi nhà trồng là 42m² (6m x 7m). Nhà trồng nấm rơm dạng kệ bên trong bố trí 03 giàn kệ, ngang 1m x dài 4m; mỗi kệ có 02 tầng, tầng 1 cách mặt nền 0,7m, tầng 2 cách tầng 1 0,5m; kệ cách kệ 1m. Nhà trồng nấm rơm dạng trụ được bố trí 30 trụ, mỗi trụ cao 1,2m, đường kính trụ 0,4m, trụ cách trụ 1m.

- Đã bố trí thí nghiệm trồng một vụ cho cả hai mô hình. Kết quả, mô hình trồng nấm rơm dạng trụ có nhiều ưu điểm hơn so với nhà trồng nấm rơm dạng kệ: đầu tư làm trụ ít tốn kém hơn giàn kệ, dễ thu hoạch, tận dụng ưu thế không gian nên số m² bề mặt rơm nhiều

hơn, năng suất cao hơn (khoảng 1,44 lần), ...

Tại buổi hội thảo các đại biểu tham dự trao đổi với chủ nhiệm nhiệm vụ một số nội dung có liên quan đến việc phát triển, cải tiến nhà trồng và các kỹ thuật chăm sóc nấm rơm, ... Nhiều đại biểu cũng thống nhất cần có nhiều chính sách, chủ trương thực tế hỗ trợ người trồng nấm, có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định.



Phát biểu kết thúc Hội thảo, đại diện UBND xã Vĩnh Lợi, ông Nguyễn Việt Liên đã cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ và Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành đã hỗ trợ hộ nông dân Xã xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà; Xã sẽ cố gắng vận động bà con nông dân trồng nấm thành lập các tổ hợp tác trồng nấm và nhận định đây là mô hình cần được tiếp tục nhân rộng, khuyến khích lao động nhàn rỗi của địa phương, giúp cải thiện thu nhập gia đình và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn./.

Như Thảo